

Đoàn Đại học Vinh và chuyến Thực tế Ý nghĩa tại DTU

Sáng ngày 27/5/2015, Đại học Duy Tân đã có buổi đón tiếp và giao lưu với trường Đại học Vinh (Nghệ An) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi giao lưu đã mang đến cho các giảng viên và sinh viên trường Đại học Vinh những ấn tượng tốt đẹp cùng những thông tin và kinh nghiệm bổ ích trong công tác giáo dục qua những chia sẻ của đại diện Đại học Duy Tân.



TS. Nguyễn Hữu Phú nhận hoa và quà lưu niệm từ đại diện trường Đại học Vinh

Tại buổi giao lưu, TS. Nguyễn Hữu Phú - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban trong nhà trường đã chia sẻ đến các giảng viên và sinh viên trường Đại học Vinh những thông tin về quá trình hình thành & phát triển của Đại học Duy Tân và nhiều thông tin quan trọng về công tác quản lý cũng như đào tạo của nhà trường. Là một trường đại học ngoài công lập, ngay từ khi thành lập đến quá trình phát triển đều trải qua nhiều khó khăn khi phải hoàn toàn tự lập, tự quyết trong mọi hoạt động nhưng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu cùng tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng của tập thể cán bộ giảng viên, thầy và trò Duy Tân đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trở thành một đại học đa ngành, đa bậc, đa lĩnh vực với uy tín và chất lượng được xã hội công nhận, Đại học Duy Tân đã đặt ra và phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí: Tin học hóa, Anh Ngữ hóa, ISO hóa, Quốc tế hóa và Đội ngũ hóa. Cụ thể, nhà trường đã ứng dụng Công nghệ Thông tin vào trong hệ thống quản lý và đào tạo để từng bước trở thành Đại học Điện tử. Ngoài việc mở rộng mối quan hệ hợp tác và nhập khẩu các chương trình đào tạo của nhiều trường Đại học danh tiếng trên thế giới, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với những nền tri thức tiên tiến, Đại học Duy Tân không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng của

tất cả các hoạt động trong nhà trường, từ nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo đến giảng dạy,... Nhà trường đã tạo nhiều điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới thông qua các chương trình tập huấn nước ngoài,... Sinh viên tốt nghiệp luôn vững chuyên môn, đảm bảo được chuẩn đầu ra tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu của xã hội nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay.



Đông đảo giảng viên và sinh viên trường Đại học Vinh tham gia buổi giao lưu

Những câu hỏi của giảng viên và sinh viên trường Đại học Vinh về Cách thức xây dựng một đại học tư thực lớn mạnh? Tạo nguồn cán bộ quản lý của nhà trường? Những khó khăn nhà trường đã và đang trải qua?,... cũng được các đại diện của Đại học Duy Tân giải đáp thấu đáo. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành giáo dục và đảm nhiệm công tác quản lý, các lãnh đạo Đại học Duy Tân đã nêu bật những tính chất và những yêu cầu trong nghề, giúp sinh viên ngành Quản lý Giáo dục của trường Đại học Vinh có cái nhìn toàn diện về thực tế nghề nghiệp của mình. *“Chúng tôi thực sự cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của Đại học Duy Tân cũng như những chia sẻ bổ ích của đại diện nhà trường dành cho sinh viên ngành Quản lý Giáo dục trường Đại học Vinh trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Đây thực sự là những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế quý giá đối với các em sinh viên, giúp các em hiểu rõ được cách thức quản lý trong các cơ sở giáo dục, những khó khăn, những yêu cầu và xu thế nghề nghiệp của mình để có động lực phấn đấu hơn nữa trong học tập. Qua đó, chúng tôi cũng đối chiếu được với chương trình đào tạo của nhà trường để có những điều chỉnh phù hợp và đúng đắn.”* - ThS. Bùi Văn Hùng - Trưởng đoàn trường Đại học Vinh cho biết.

Được biết, buổi giao lưu ngày hôm nay nằm trong chương trình thực tế các cơ sở giáo dục dành cho sinh viên năm 3 ngành Quản lý Giáo dục của trường Đại học Vinh. Với những thành tựu cùng chất lượng đã được xã hội kiểm chứng và công nhận, Đại học Duy Tân là cơ sở giáo dục duy nhất trên địa bàn Tp. Đà Nẵng mà các giảng viên và sinh viên trường Đại học Vinh đến giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.

(Truyền Thông)